

Thủ Tục Đối Với Người Yêu Cầu Bồi Thường Đã Chết, Trẻ Vị Thành Niên và Mất Năng Lực Trí Tuệ

I. GIỚI THIỆU

Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên hoặc Mất Năng Lực Trí Tuệ không thể tự mình ký vào Mẫu Đăng Ký, Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường hoặc Giấy Giải Trừ. Thay vào đó, đại diện của người yêu cầu bồi thường phải ký và chứng minh sự ủy quyền của họ để hành động thay mặt người yêu cầu bồi thường. Tương tự, đại diện của Người Yêu Cầu Bồi Thường Đã Chết phải ký vào Mẫu Đăng Ký, Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường hoặc Giấy Giải Trừ và cũng phải chứng minh sự ủy quyền của họ để thực hiện yêu cầu bồi thường thay mặt cho những người thừa kế bất động sản của Người Yêu Cầu Bồi Thường Đã Chết. Cảnh Báo này giải thích cách thức chúng tôi xử lý các yêu cầu bồi thường của những người yêu cầu bồi thường trên.

II. NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG LÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VÀ MẤT NĂNG LỰC TRÍ TUỆ

A. Người Giám Hộ Tạm Thời cho Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên và Mất Năng Lực Trí Tuệ

Phần 31 trong Thỏa Thuận Giải Quyết Deepwater Horizon yêu cầu các bên chỉ định một Người Giám Hộ Tạm Thời để bảo vệ quyền lợi của Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên và Mất Năng Lực Trí Tuệ, những người không được đại diện bởi một luật sư hoặc một cá nhân đại diện. Trong Lệnh Chấp Thuận Sơ Bộ nộp ngày 02/05/12, Tòa Án Quận Hoa Kỳ của Quận Đông Louisiana đã chỉ định Thẩm Phán P. Raymond Lamonica là Người Giám Hộ Tạm Thời cho các thành viên của Nhóm Giải Quyết Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản.

Người Giám Hộ Tạm Thời cho Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên hoặc Mất Năng Lực Trí Tuệ có ba nhiệm vụ:

1. Điều Tra

Điều tra các yêu cầu bồi thường có thể có của Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên và Mất Năng Lực Trí Tuệ và báo cáo những phát hiện của mình cho Các Bên.

- (a) Thực hiện một cuộc điều tra độc lập theo các điều khoản và quy định của Thỏa Thuận Giải Quyết thay mặt cho các thành viên nhóm là trẻ vị thành niên, thiếu năng lực hoặc mất năng lực trí tuệ.
- (b) Điều tra người yêu cầu bồi thường hiện tại là trẻ vị thành niên hoặc mất năng lực trí tuệ rằng Người Giám Hộ Tạm Thời nhận thấy rằng họ có bất kỳ yêu cầu bồi thường nào không

nằm trong Hạng Mục Thiệt Hại được bồi thường và không bị loại trừ khỏi Thỏa Thuận Giải Quyết.

2. Đề Xuất

Đưa ra đề xuất cho Tòa về việc liệu Thỏa Thuận Giải Quyết có công bằng, hợp lý và phù hợp để bảo vệ quyền lợi của Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên và Mất Năng Lực Trí Tuệ hay không.

3. Đại Diện

Cộng tác cùng Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường để xác định Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên và Mất Năng Lực Trí Tuệ không có đại diện và để đảm bảo rằng những quyền của

những người yêu cầu bồi thường đó theo các điều khoản của Thỏa Thuận Giải Quyết.

Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường phải thông báo cho Người Giám Hộ Tạm Thời về bất kỳ Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên hoặc Mất Năng Lực Trí Tuệ nào không được đại diện bởi một luật sư và cũng không có một đại diện có ủy quyền phù hợp để hành động thay mặt cho họ. Nếu một Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên hoặc Mất Năng Lực Trí Tuệ tự mình nộp một yêu cầu bồi thường và không có luật sư đại diện, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ cho phép Người Giám Hộ Tạm Thời tiếp cận các thông tin liên hệ của người yêu cầu bồi thường và toàn bộ tài liệu mà người yêu cầu bồi thường đã nộp cùng với yêu cầu bồi thường của mình. Người Giám Hộ Tạm Thời đôi khi cũng có thể xem xét quy trình xử lý yêu cầu bồi thường để đáp ứng các trách nhiệm của mình.

B. Ký vào Mẫu Đăng Ký và Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay mặt cho Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên và Mất Năng Lực Trí Tuệ

Đại diện của Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên và Mất Năng Lực Trí Tuệ phải ký vào Mẫu Đăng Ký và Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường và đồng thời nộp bằng chứng cho sự ủy quyền của mình để ký thay mặt cho người yêu cầu bồi thường. Nếu người yêu cầu bồi thường tự mình ký, người yêu cầu bồi thường sẽ nhận được một Thông Báo Không Hoàn Chính. Nếu người đại diện không nộp các tài liệu đại diện được chấp thuận, người yêu cầu bồi thường cũng sẽ nhận được một Thông Báo Không Hoàn Chính.

1. Tài liệu đại diện được chấp nhận: Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên

Người đại diện nộp một yêu cầu bồi thường thay mặt cho Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên có thể nộp một bản sao bất kỳ tài liệu nào sau đây để chứng minh sự ủy quyền

của mình để ký vào Mẫu Đăng Ký và Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay mặt cho người yêu cầu bồi thường:

- (a) Lệnh Tòa, Sắc Lệnh hoặc các tài liệu chính thức khác của Tòa nêu rõ sự ủy quyền của người đại diện để hành động thay mặt cho người yêu cầu bồi thường.
- (b) Thư Ủy Quyền được cấp cho một bên thứ ba do cha mẹ hoặc người giám hộ của người yêu cầu bồi thường. Loại tài liệu này chỉ được chấp nhận khi có đủ bằng chứng nêu rõ mối quan hệ của cha mẹ hoặc người giám hộ với Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên.
- (c) Giấy khai sinh của người yêu cầu bồi thường có tên của người đại diện là cha mẹ của người yêu cầu bồi thường.
- (d) Chứng nhận rửa tội của người yêu cầu bồi thường có tên của người đại diện là cha mẹ của người yêu cầu bồi thường.
- (e) Chứng Nhận Đại Diện Cho Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên (Mẫu REP-2) do người đại diện ký. Mẫu này có ở phần Mẫu Khác trong phần Mẫu Đại Diện Cá Nhân trên trang web của DWH.

2. Tài liệu đại diện được chấp nhận: Người Yêu Cầu Bồi Thường Mất Khả Năng Trí Tuệ

Người đại diện nộp một yêu cầu bồi thường thay mặt cho Người Yêu Cầu Bồi Thường Mất Khả Năng Trí Tuệ có thể nộp một bản sao bất kỳ tài liệu nào sau đây để chứng minh sự ủy quyền của mình để ký vào Mẫu Đăng Ký và Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay mặt cho người yêu cầu bồi thường:

- (a) Lệnh Tòa, Sắc Lệnh hoặc các tài liệu chính thức khác của Tòa nêu rõ sự ủy quyền của người đại diện để hành động thay mặt cho người yêu cầu bồi thường.
- (b) Thư Ủy Quyền nêu rõ sự ủy quyền của người đại diện để hành động thay mặt cho người yêu cầu bồi thường.
- (c) Chứng Nhận Đại Diện Cho Người Yêu Cầu Bồi Thường Mất Khả Năng Trí Tuệ (Mẫu REP-3) do người đại diện ký. Mẫu này có ở phần Mẫu Khác trong phần Mẫu Đại Diện Cá Nhân trên trang web của DWH.

C. Tiêu Chuẩn Cao Hơn đối với Tài Liệu Đại Diện để được nhân Thanh Toán

Tài liệu mà người đại diện nộp để chứng minh sự ủy quyền của họ để ký vào Mẫu Đăng Ký hoặc Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay mặt cho Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên hoặc Mất Năng Lực Trí Tuệ có thể không đủ để thể hiện sự ủy quyền của họ để ký Giấy Giải Trừ thay mặt cho người yêu cầu bồi thường và nhận thanh toán cho yêu cầu bồi thường.

D. Nhận Thanh Toán và Ký Giấy Giải Trừ thay mặt cho Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên và Mất Năng Lực Trí Tuệ

Nếu một yêu cầu bồi thường của Người Yêu Cầu Bồi Thường là Trẻ Vị Thành Niên hoặc Mất Năng Lực Trí Tuệ được thanh toán, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường có thể yêu cầu người đại diện của người yêu cầu bồi thường nộp thêm tài liệu trước khi nhận thanh toán, thậm chí nếu người đại diện trước đó đã nộp tài liệu được chấp nhận để nêu rõ sự ủy quyền của mình ký vào Mẫu Đăng Ký hoặc Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay mặt cho người yêu cầu bồi thường. Tùy thuộc vào luật pháp của tiểu bang nơi người yêu cầu bồi thường cư trú, đại diện của người yêu cầu bồi thường có thể được yêu cầu có chấp thuận của tòa về việc giải quyết, chấp nhận khoản tiền giải quyết, phương thức thanh toán và ủy quyền của người đại diện để ký Giấy Giải Trừ thay mặt cho người yêu cầu bồi thường. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ thông báo cho người yêu cầu bồi thường nếu người đại diện cần phải có chấp thuận của tòa hoặc nộp thêm tài liệu trước khi nhận thanh toán. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường cũng sẽ thông báo cho Người Giám Hộ Tạm Thời nếu có những vấn đề liên quan tới việc đại diện phù hợp.

III. NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ĐÃ CHẾT

A. Không có Người Giám Hộ Tạm Thời

Không có Người Giám Hộ Tạm Thời cho Người Yêu Cầu Bồi Thường Đã Chết.

B. Ký vào Mẫu Đăng Ký Thay mặt cho Người Yêu Cầu Bồi Thường Đã Chết

Người đại diện nộp một yêu cầu bồi thường thay mặt cho Yêu Cầu Bồi Thường Đã Chết có thể nộp một bản sao bất kỳ tài liệu nào sau đây để chứng minh sự ủy quyền của mình để ký vào Mẫu Đăng Ký và Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay mặt cho bất động sản của người yêu cầu bồi thường:

1. Lệnh Tòa, Sắc Lệnh hoặc các tài liệu chính thức khác của Tòa thiết lập sự ủy quyền của người đại diện để hành động thay mặt cho người yêu cầu bồi thường.
2. Một di chúc có tên người đại diện là người tiến hành với bất động sản của người yêu cầu bồi thường.

3. Thư Quản Lý hoặc Thư Chỉ Định có tên người đại diện là Người Quản Lý bất động sản của người yêu cầu bồi thường.
4. Chứng Nhận Đại Diện cho Người Yêu Cầu Bồi Thường Đã Chết (REP-1) do người đại diện ký. Mẫu này có ở phần Mẫu Khác trong phần Mẫu Đại Diện Cá Nhân trên trang mạng của DWH.

C. Tiêu Chuẩn Cao Hơn đối với Tài Liệu Đại Diện để được Thanh Toán

Tài liệu mà người đại diện nộp để chứng minh sự ủy quyền của họ để ký vào Mẫu Đăng Ký hoặc Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay mặt cho Người Yêu Cầu Bồi Thường đã chết có thể không đầy đủ để thể hiện sự ủy quyền của họ để ký vào Giấy Giải Trừ thay mặt cho người yêu cầu bồi thường và nhận thanh toán cho yêu cầu bồi thường.

D. Nhận Thanh Toán và Ký Giấy Giải Trừ thay mặt cho Người Yêu Cầu Bồi Thường Đã Chết

Nếu một yêu cầu bồi thường của Người Yêu Cầu Bồi Thường Đã Chết được thanh toán, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường có thể yêu cầu người đại diện của người yêu cầu bồi thường nộp thêm tài liệu trước khi nhận thanh toán, thậm chí nếu người đại diện trước đó đã nộp tài liệu được chấp nhận để nêu rõ sự ủy quyền của mình ký vào Mẫu Đăng Ký hoặc Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường. Tùy thuộc vào luật pháp của tiểu bang nơi Người Yêu Cầu Bồi Thường Đã Chết cư trú tại thời điểm tử vong, đại diện của người yêu cầu bồi thường có thể được yêu cầu có chấp thuận của tòa về việc giải quyết, chấp nhận khoản tiền giải quyết, phương thức thanh toán và ủy quyền của người đại diện để ký Giấy Giải Trừ thay mặt cho toàn bộ những người thừa kế bất động sản của người yêu cầu bồi thường. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ thông báo cho đại diện của người yêu cầu bồi thường nếu người đại diện cần phải có chấp thuận của tòa hoặc nộp thêm tài liệu trước khi nhận thanh toán.